

อนิกซ์ฯ รุกขยายเครือข่ายสู่สปป.ลาว เซ็นสัญญา บริหารโรงแรมแบรนต์อมารี 3 แห่ง

✖
✖

อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ผู้บริหารแบรนต์โรงแรม รีสอร์ท และเชอร์วิส อพาร์ทเมนต์ชั้นนำ ประกาศเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัท ตั้งเจริญ (ทีซีอาร์) จำกัด รับผิดชอบบริหารโรงแรมแบรนต์อมารี 3 แห่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การเซ็นสัญญาในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะขยายแบรนต์โรงแรมให้ครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และนับเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดลาวเป็นครั้งแรกของอนิกซ์ฯ โดยโรงแรมแห่งแรกจะเริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2560

โรงแรมอมารี แห่งแรก จะตั้งอยู่ในวังเวียง มีกำหนดเปิดให้บริการแก่ผู้เข้าพักครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 ขณะที่โรงแรมอมารีอีก 2 แห่ง ใน นครหลวงเวียงจันทน์และปากเซ มีกำหนดเปิดให้บริการภายในปีพ.ศ. 2563 โดยโรงแรมอมารีในแต่ละแห่งจะประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งรวมถึงอมาญา ฟู้ด แกลเลอรี ซึ่งเป็นห้องอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนต์อมารี บรีส สปา และพื้นที่จัดเลี้ยงจัดประชุม

นายปีเตอร์ เฮนลีย์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวถึงการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ว่า

“ประเทศลาวถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการเปิดเส้นทางบินใหม่และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว พวกเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าไปทำธุรกิจในตลาดลาวเป็นครั้งแรกด้วยการเปิดโรงแรมอมารีถึง 3 แห่ง ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้ของเราที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เราจึงตั้งตาคอยที่จะประสบความสำเร็จในการร่วมมือกับกลุ่มบริษัท ตั้งเจริญ ในการสร้างแบรนต์อมารีให้ติดตลาดนี้”

อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เป็นบริษัทสัญชาติไทย ปัจจุบันบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเชอร์วิส อพาร์ทเมนต์ในเครือทั้งหมด 63 แห่ง โดยมี 22 แห่งที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ อนิกซ์ฯ มีเป้าหมายที่จะมีเครือข่ายภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมด 81 แห่ง ภายในสิ้นปี 2561 สำหรับโครงการใหม่ 3 แห่งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งในการขยายการเติบโตของแบรนต์อมารี ซึ่งปัจจุบันอนิกซ์ฯ มีโรงแรมและรีสอร์ทภายใต้แบรนต์อมารีที่เปิดให้บริการแล้ว 14 แห่ง และอีก 8 แห่งที่อยู่ภายใต้การพัฒนา

###

เกี่ยวกับ อนิกซ์ฯ

อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป หนึ่งในบริษัทบริหารจัดการแบรนด์โรงแรมชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก บริหารหลายแบรนด์ที่แตกต่างและโดดเด่นทางด้านบริการ นั่นคือ อมารี โอโซ่ และซามา พร้อมตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ด้วยรากฐานการบริหารการโรงแรมที่มั่นคงในประเทศไทย อนิกซ์ฯ นำเสนอระบบการบริหารจัดการในรูปแบบที่ทันสมัย ครอบคลุมแถบมหาสมุทรอินเดีย อ่าวอาหรับและเอเชียแปซิฟิก สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.onyx-hospitality.com.

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท ตั้งเจริญ (TCR)

กลุ่มบริษัท ตั้งเจริญ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองปากเซ ประเทศลาว โดยทำธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจค้าปลีก โดยบริหารหนึ่งในบริษัทชั้นนำทางด้านรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ในประเทศลาวพร้อมด้วยประสบการณ์ในการทำงานในด้านสาธารณูปโภคโครงการขนาดใหญ่ของประเทศลาว กลุ่มบริษัท ตั้งเจริญมีบริษัทย่อยต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ในบ้านและร้านค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในปากเซ จัดจำหน่ายแบรนด์ต่างๆ เช่น โตชิบา เฮฟเล่ เดอเมล บ๊อช และอะโคเนติก นอกจากนี้ยังบริหารจัดการโรงภาพยนตร์ในปากเซและชื่อแฟรนไชส์ เอ็น แอนด์ บี พิชซ่า เครป จากประเทศไทย เข้าสู่ประเทศลาวด้วย